

มหกรรมเครือข่ายสินค้าดี ภาคตะวันออก 2017 ยก ระดับ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ อุตสาหกรรม 4.0



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมเครือข่ายสินค้าดี ภาคตะวันออก 2017

ยกกระดับ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ อุตสาหกรรม 4.0

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมวิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในด้านการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม เป้าหมาย ผลผลิตภาพ และผลิตผล มูลค่าในภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าดี ภาคตะวันออก” (Eastern Herb & Fruits Fair 2017) ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09:30น. – 20:00น. โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงสินค้าและพร้อมจำหน่ายของดีจากภาคตะวันออกจากจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ให้กับประชาชนที่เข้ามาชมงาน อาทิ การแสดงสินค้า ผลไม้ และพืชสมุนไพรทางการเกษตรแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสปา และความงาม ชมนิทรรศการการแปรรูปผลไม้ และสมุนไพร ชมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าระดับประเทศ (Shift up SMEs 4.0) พร้อมทั้งรับฟังเสวนา การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการตลาดโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

เนื่องจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเดิมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะรองรับพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 และให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบริการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) รวมทั้งผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมของไทย ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

นวัตกรรม ในการเผยแพร่ผลงานและผลวิจัยต่อยอดด้านนวัตกรรมเชิงธุรกิจ รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ในด้าน นวัตกรรม การค้า การตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจภาคตะวันออกและทั่วประเทศในการกระจายสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้าให้กับราษฎรในรายล้อมเยา สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจเอกชน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกจากจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลผลิตคัดสรรมีคุณภาพมาตรฐานสากลในงาน “มหกรรมสินค้าดี ภาคตะวันออก” (Eastern Herb & Fruits Fair 2017) หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์องค์กรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ที่ 038-784064-7

ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นี้มาด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ศศิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ 089 811 4334 E-mail : sasipapiamsamrit@gmail.com

ทิระดา บัณฑรรวณ 086 897 6907 E-mail : ms.tirada@gmail.com